

# การประชุม 13th COMANDATUBA FORUM รับ บทเวทีอภิปรายการปฏิรูปภาษี การศึกษา ธุรกิจการ เกษตร และการบริหารรัฐกิจในบราซิล

เซาเปาโล-7 พ.ค.-ฟิอาร์ทนิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

การประชุมโคมานดาตูบา (The 13th COMANDATUBA FORUM) ครั้งที่ 13 ภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มผู้นำธุรกิจ LIDE ซึ่งนำโดย ฌาว โตเรีย จูเนียร์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคมในรัฐบาเยีย ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจ 320 ราย และเจ้าหน้าที่ทางการเมืองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวาระการพัฒนาบราซิล โดยในคำค้นแรกของการประชุม ยังมีพิธีมอบรางวัล LIDE AWARD 2014 ให้แก่บรรดาผู้อำนวยการบริหารที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

วุฒิสมาชิกเอซิโอ เนวิส และเอดัวร์โด คัมโพส อดีตผู้ว่าการรัฐเปร์นัมบูกู ซึ่งต่างเคยเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นประธานาธิบดีของบราซิลได้นำเสนอนโยบายของตนเองในระหว่างการสัมมนา LIDE ซึ่งมีตัวแทนจากแวดวงนโยบาย และเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมฟังด้วย รวมถึง มารินา ซิลวา สมาชิกพรรคของคัมโพสผู้ทำชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีบราซิล บรรดานักธุรกิจอย่าง ฌอร์จ เซร์เดา ประธานกรรมการบริหารเซร์เดา กรุ๊ป และเอ็ดสัน บัวโน ประธานบริหารของอามิลพาร์ และ LIDE EMPRENDEDOR

เอซิโอ เนวิส กล่าวสนับสนุนเรื่องการลงคะแนนเสียงในเขตการปกครอง และแนวคิดในการเลือกตั้งทุกๆ 5 ปีว่า “เราทุกคนเป็นชาวบราซิล เราไม่สามารถแบ่งแยกบราซิลออกเป็นพวกเราพวกเขาได้” พร้อมกับวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆของเสาหลักทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีลูลาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในสมัยที่ 2 นอกจากนั้น เอซิโอยังมองว่า ประธานาธิบดีคนถัดไปจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหารุนแรงต่างๆ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และการสูญเสียความน่าเชื่อถือของประเทศ

ด้านฌาว โตเรีย จูเนียร์ ประธาน LIDE กล่าวว่า “นโยบายการแยกตัวออกมาของประธานาธิบดีดิลมาเป็นเรื่องแปลก การอยู่โดดเดี่ยวเป็นเรื่องยากสำหรับบราซิล” เขามีความเห็นที่ ตัวแทนฝ่ายค้านอย่างเอซิโอ และคัมโพสเป็น

ผลผลิตของภาวะชบเซา และภาวะชะงักงันของประเทศในปัจจุบัน

ส่วนคำถามเกี่ยวกับภาระด้านภาษีเป็นเพียงหนึ่งในประเด็นส่วนน้อยที่มีผู้ไม่เห็นด้วย เอซีโอ เนวิส ได้แบ่งเรื่องภาษีออกเป็น 2 ส่วนคือ หากได้รับเลือกตั้ง เขาจะจัดตั้งหน่วยงานพิเศษซึ่งจะมีหน้าที่จัดทำข้อเสนอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับระบบภาษีในเดือนแรกๆ หลังจากนั้น จะต้องมีการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลอย่างเข้มงวด เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างสมบูรณ์ ขณะที่เอ็ดเวิร์โด คัมโพส เสนอให้ลดจำนวนหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมถึงส่งเสริมการดำเนินนโยบายด้านการเงิน และภาษีร่วมกัน โดยจะมีการปฏิรูปภาษีแบบกลุ่ม

นอกจากนี้ เอ็ดเวิร์โด คัมโพส ผู้เชื่อว่า มีการแบ่งแยกเชื้อชาติในระบบการศึกษายังได้วิจารณ์เรื่องการลงทุนในการศึกษาอย่างรุนแรง “รัฐบาลทุ่มงบหลายล้านล้านให้กับภาคพลังงาน แต่กลับใช้จ่ายเพียง 1.2 หมื่นล้านเรียลบราซิลสำหรับนโยบายสนับสนุนการศึกษา Fundeb” เขากล่าว “เราต้องทิ้งเสื้อผ้าเก่าๆ และเริ่มออกเดินทางอีกครั้ง” ซึ่งตีความได้ว่า ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ การจัดการธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาวะแวดล้อมในประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

โรส โรชา

อีเมล: [rose-rocha@cdn.com.br](mailto:rose-rocha@cdn.com.br)

โทร. +55 (11 3643-2952)

---